

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Sơn
- Sinh ngày: 04/8/1976
- Quê quán: Xã Ninh Điền huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
- Thường trú: Khu phố 5, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên-Bí thư Đảng ủy xã Trí Bình, huyện Châu Thành.

Ứng cử: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban bầu cử, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh, cảm ơn cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú đã tín nhiệm, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn, mà toàn thể các đồng chí và cử tri tin tưởng.

Bản thân tôi hiểu rõ Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do Luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Với nhiệm vụ hiện nay là Huyện ủy viên-Bí thư Đảng ủy xã, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chính là tạo điều kiện thuận lợi cho tôi nối kết được mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác tại cơ quan đoàn thể, cơ quan Đảng và hiện nay là Bí thư Đảng ủy xã; nếu là đại biểu HĐND tôi sẽ có điều kiện tham gia, đóng góp cùng HĐND quyết định những vấn đề quan trọng của Tỉnh. Tôi luôn xác định, sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà; xem đó là trách nhiệm một người cán bộ công chức, nghĩa vụ một công dân cần phải làm đối với địa phương nơi tôi sinh ra, lớn lên và gắn bó hơn 40 năm qua.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin hứa thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân với các công việc trọng tâm trong nhiệm kỳ như sau:

1. Là đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi sẽ có điều kiện tốt nhất được tham gia đóng góp trực tiếp những ý kiến tại nghị trường về nhu cầu, quyền lợi chính đáng của cử tri quan tâm; đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân để cùng với Hội đồng nhân dân có những quyết định đúng đắn giải quyết các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của huyện. Tôi sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe những ý kiến của cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, nhu cầu và ý kiến đề xuất của cử tri, kịp thời giải quyết trong phạm vi quyền hạn, đồng thời phản ánh, đề đạt với các cơ quan hữu quan nhanh chóng kịp thời giải quyết những ý kiến cử tri đặt ra để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

2. Cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, tỉnh đã đề ra. Từ chức năng nhiệm vụ của một báo cáo viên tôi sẽ tích cực tham mưu giúp Huyện uỷ triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và giảm thiểu thiệt hại do dịch Covid -19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

3. Thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của Tỉnh, của Huyện để đảm bảo về tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo tốt hơn nữa tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết việc làm, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ nghèo, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

4. Ra sức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân trong huyện.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó phải gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, lắng nghe ý kiến và có trách nhiệm với nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là phát triển kinh tế, xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tôi xin hứa sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân và chương trình hành động đã đề ra./.